

Tukwila. Hội Chợ Hè là truyền thống mang tính hồn Việt đã có từ nhiều thập kỷ qua tại giáo xứ CTTĐVN Seattle khi còn là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam được tổ chức hằng năm vào trung tuần tháng 8. Năm 2020 vì mùa đại dịch, giáo xứ đã tuân thủ theo lệnh cách ly và giãn cách xã hội nên không tổ chức Hội Chợ được.



Năm nay trong tình hình dịch bệnh chung quanh địa bàn của giáo xứ tạm ổn nên chính quyền thành phố sở tại đã cho phép giáo xứ tổ chức các ngày Hội Chợ. Hội Chợ năm nay mang chủ đề Hè Hy Vọng là phương hướng mà toàn dân Chúa trong giáo xứ quyết dốc toàn lực để tiến đến việc xây dựng ngôi Thánh Đường mới như hằng mong ước. Hội Chợ bắt đầu từ chiều thứ sáu 13 tháng 8 cho đến hết ngày Chúa Nhật 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Xin điểm qua diễn biến của những ngày Hội Chợ.

Chiều thứ sáu 13 tháng 8 ngày khai mạc Hội Chợ. Cao nguyên tình xanh đang đón nhận những ngày hè khá nóng bức. Nhiệt độ

ngoài trời hôm nay trên 90 độ F. Từ sáng sớm các nhóm phụ trách các gian hàng âm thực, gian hàng giải trí, quán lưu niệm đã có mặt để chuẩn bị cho gian hàng của mình. Năm nay khu vực Hội Chợ khá khang trang và rộng rãi hơn mọi năm nhờ có khu vực Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin và Văn Hoá vừa khánh thành từ đầu tháng 5 . Vị trí các gian hàng khá thoải mái, nhất là nằm trên khu vực bãi đậu xe được trải nhựa nên không có bụi đất khi có người di chuyển cũng giúp cho phân vệ sinh được có phần an toàn.

Khoảng 5 giờ chiều, đông đảo giáo dân từ các Giáo Đoàn đã tề tựu để chuẩn bị cho cuộc Rước Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong ngày khai mạc Hội Chợ.

Đúng 5 giờ 30, MC thông báo: Hôm nay giáo xứ CTTĐVN có cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để tôn Vinh Mẹ và cầu xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đồng hành và hỗ trợ cho giáo xứ những ngày Hội Chợ được an bình và sinh nhiều lợi ích thiêng liêng. Trân trọng kính mời quý giáo hữu trong các Giáo Đoàn, Hội Đoàn về vị trí để chuẩn bị cuộc Rước Kiệu. Kính mời cha chánh xứ và quý cha tiến về lễ đài để bắt đầu cuộc rước. Tiếng mời gọi của MC vừa dứt. Ba hồi chiêng trống ngân vang, sau ba hồi chiêng trống, cha chánh xứ cử hành nghi thức khai mạc cuộc Rước Kiệu Cung Nghi Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua nghi thức xông hương trước xe kiệu Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Đoàn kiệu theo thứ tự, được dẫn đầu là Thánh Giá Nền Cao, chiêng trống, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, xe kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sau xe kiệu là Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Legio Mariae, Huynh Đoàn Đoàn Đaminh, Tông Đồ Fatima,

Canh Tân Đặc Sủng, Giáo Đoàn Fatima, Giáo Đoàn Mân Côi, Mẫu Tâm , La Vang , Mông Triệu, Hội Các Bà Mẹ, xe kiệu Đức Mẹ , quý cha, đoàn nghi lễ và các giáo dân còn lại không thuộc các đoàn thể. Đội tung hoa trước xe kiệu Đức Mẹ khá xinh đẹp. Đoàn kiệu di chuyển chung quanh khuôn viên nhà thờ với lời kinh Mân Côi và những lời hát tung hô Mẹ. Sau gần 45 phút Đoàn kiệu trở lại lễ đài và Thánh Lễ khai mạc Hội Chợ bắt đầu lúc 6 giờ 30 được cử hành đồng tế do cha chánh xứ chủ tế , cùng đồng tế có cha Nguyễn Công Đức, cha Nguyễn Sơn Miên và cha Trần Hữu lân.

Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ tế Thánh Lễ nói: giáo xứ hân hoan chào mừng ông thị trưởng và nghị viên thành phố Tukwila, chào mừng quý khách đến từ Portland, từ Canada, chào mừng các Cộng Đoàn bạn và toàn thể quý giáo hữu trong và ngoài giáo xứ CTTĐVN đã đến với giáo xứ trong thánh lễ khai mạc Hội Chợ Hè Hy Vọng hôm nay. Xin một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Bài Đọc 1 được trích từ Sách Biên Niên quyển thứ nhất nói về câu chuyện Vua Davit triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của ĐỨC CHÚA lên chỗ vua đã dọn sẵn.

Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ ở tiệc cưới Ca-na có đoạn như sau: “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó

can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh về niềm tin Đức Mẹ luôn một lòng vững tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, do vậy khi nghe Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến “ Nhưng Mẹ vẫn không lay chuyển niềm tin nên đã nói với gia nhân : Người bảo gì các anh cứ việc làm theo “ và quả thật những chum được đổ đầy nước đã biến thành rượu ngon “.

Khi đề cập đến ngày khai mạc Hội Chợ hôm nay, ngài nói: Hội Chợ Hè năm nay có chủ đề Hè Hy Vọng là mục tiêu mà toàn giáo xứ đang hướng đến việc xây dựng ngôi thánh đường mới. Với ước mơ đó, toàn thể dân Chúa đã nỗ lực cùng nhau tổ chức ngày Hội Lớn mà chúng ta đang thấy quanh cảnh của Hội Chợ Hè Hy Vọng được khai mạc hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho những ngày Hội Chợ được mọi sự bình an và đẹp lòng Chúa”.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 7 giờ 45 phút. Sau Thánh Lễ cha chủ tế nói: Sau đây là phần cắt băng khai mạc Hội Chợ. “Kính mời ông thị trưởng và quý vị tiến về phía cổng Hội Chợ để tham dự nghi thức cắt băng khánh Thành Hội Chợ”. Quý cha và quan khách cùng đại diện của 2 Hội Đồng đã tiến về vị trí để cử hành cắt băng khánh thành với đoàn múa lân chúc mừng khai mạc Hội Chợ. Sau phần cắt băng là phần chào cờ trọng thể khai mạc Hội Chợ Hè Hy Vọng. Cha chánh xứ đã tuyên bố khai mạc Hội Chợ Hè HY Vọng sau lễ chào cờ với tiếng vỗ tay hân hoan chào đón Hội Chợ bắt đầu. Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của Ca sĩ Y Phương và

nhiều ca sĩ khác cùng nhiều tiết mục của các Hội Đoàn trình diễn khá phong phú kéo dài đến 11 giờ đêm.

Thứ Bảy ngày 14 tháng 8 ngày thứ hai của Hội Chợ. Ban sáng có thánh lễ kính Đức Mẹ theo thường lệ của ngày thứ bảy. Đúng 9 giờ thánh lễ bắt đầu do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế. Thánh lễ sáng được kết thúc vào lúc 10 giờ.



Hội Chợ mở cửa sinh hoạt từ 10 giờ sáng. Tiếng nhạc vui tươi vang dội cả khu vực Hội Chợ. Từ sân khấu MC chào đón quý khách, quý đồng hương đến với Hội Chợ Hè Hy Vọng và lên tiếng chào mời quý khách thăm các gian hàng Hội Chợ. Chương trình sinh hoạt Hội Chợ suốt ngày với các tiết mục văn nghệ khá sinh động của các Đoàn Thể nhất là Trường Việt Ngữ Đặc Lộ.

Gần 5 giờ, sinh hoạt Hội Chợ tạm ngưng để tập trung vào giờ Thánh lễ ban chiều được cử hành lúc 5 giờ chiều trong nhà thờ.

Đúng 5 giờ, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với cha chủ tế Trần Hữu Lân và cha chánh xứ Đào Xuân Thành đồng tế cùng cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn Thánh theo tiếng hát của ca đoàn Cung Chiều.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế ngỏ lời: “Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chào mừng quý ông bà anh chị em trong và ngoài giáo xứ đã đến giáo xứ tham dự thánh lễ hôm nay và cùng hiệp với Ca Đoàn Cung Chiều mừng lễ Bồn Mạng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ca Đoàn Cung Chiều, một Ca Đoàn đã sinh hoạt lâu đời từ khi còn Cộng Đồng “.Hội

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tin Mừng hôm nay thánh Lu-ca giới thiệu câu chuyện Đức Mẹ đi thăm người chị họ là bà Êlisabetth và khi Bà Elisabeth reo mừng với lời chúc tụng khi vừa thấy Mẹ Maria xuất hiện với đoạn tin mừng sau đây: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Linh

hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới ; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà “.

Trong bài giảng lễ, qua phần ca tụng Đức Mẹ, cha Trần Hữu Lân đã có lời chúc mừng Ca Đoàn Cung Chiêu trong ngày mừng lễ Bỏ Mạng, ngài nói: cùng vui mừng với Ca Đoàn Cung Chiêu trong ngày mừng Bỏ Mạng hôm nay. Ca Đoàn Cung Chiêu là một trong những Ca Đoàn của giáo xứ đã được thành lập từ thời còn là Cộng Đồng, các anh chị rất hăng say và đã phụ trách hát lễ vào mỗi chiều thứ bảy, xin Chúa chúc lành cho tất cả các anh chị và chúng ta cùng cầu nguyện cho Ca Đoàn.”

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ có lời chúc mừng và trao quà tặng cho Ca Đoàn với tiếng pháo tay dài của cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ 45 phút và cha chánh xứ cũng đã có mời gọi giáo dân tham dự đêm văn nghệ của Hội Chợ Hè Vọng.

Trời càng về chiều, cái nóng gay gắt cũng được giảm dần. Xe cộ tấp nập trên các con đường tiến đến nhà thờ càng lúc càng nhiều. Khu vực Hội Chợ đông nghẹt cả người. Sau hơn một năm dài, mọi người sống trong tinh thần lo sợ trước cơn đại dịch, chẳng bao giờ có được ngày hội vui. Hôm nay đúng là thời điểm mở hội với đêm đại nhạc hội trong chương trình Hội Chợ Hè Hy Vọng nên đông đảo đồng hương đã thoát cơn sợ hãi đến thưởng thức một đêm văn nghệ với sự góp mặt của 2 ca sĩ lừng danh Đan Nguyên và Hồng Nhung cùng nhiều ca sĩ khác. Đúng 7 giờ 30, chương trình văn nghệ được bắt đầu với cặp đôi danh ca xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn màu đã tạo nên bầu khí sinh động của đêm văn nghệ. Các ghế ngồi trong khu vực hội chợ đã đầy kín, hơn 4 ngàn người hiện diện. Đặc biệt có sự hiện diện của các quan chức chính quyền thành phố Tukwila trong đêm văn nghệ này. Chương trình văn nghệ kết thúc lúc 11 giờ đêm với lời thông báo của ban tổ chức cho chương trình ngày Chúa Nhật được bắt đầu Thánh Lễ lúc 10 giờ sáng.

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8 ngày kết thúc Hội Chợ Hè Hy Vọng năm 2021.



Từ sáng sớm, các nhóm phục vụ các gian hàng đã có mặt để lo việc phục vụ trong ngày cuối Hội Chợ. Với tất cả tâm tình của niềm hy vọng cho một tương lai đầy triển vọng khi hướng đến công cuộc xây dựng ngôi thánh đường mới như lòng mong ước của giáo hữu trong bao năm qua, nên nhiều người tuy mệt mà vẫn vui tươi hăng say phục vụ. Tôi có mặt tại khu vực hội chợ vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng thì đã thấy đông đủ các em trong đội dâng hoa tung tăng trong những chiếc áo đẹp, các thiếu nữ trong tà áo màu vàng, màu xanh làm tăng thêm vẻ trang trọng của buổi dâng hoa để ca tụng Mẹ. Được biết, hôm nay Trường Việt Ngữ Đắc Lộ có buổi dâng hoa kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nghi thức buổi dâng hoa được bắt đầu lúc 10 giờ 30. Trong gần nửa tiếng đồng, đội dâng hoa đã dâng lên lời ca tụng Mẹ với những vũ khúc tuyệt khá điêu luyện làm tăng thêm lòng sốt sắng của mọi người cùng nhau tôn vinh Mẹ. Sau phần dâng hoa kính Mẹ

Maria là Thánh Lễ đại triều mừng kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là Thánh Lễ trong ngày bế mạc Hội Chợ.

Đúng 11 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự trang trọng của Thánh Lễ. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên lễ đài. Thánh Lễ được cử hành đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân. Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế ngỏ lời: “giáo xứ hân hoan chào mừng quý quan khách từ xa đến, chào mừng quý giáo hữu đến từ các Cộng Đoàn bạn và toàn thể quý giáo hữu trong và ngoài giáo xứ. Xin một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau trong Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cũng là ngày kết thúc Hội Chợ Hè Hy Vọng.(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã đề cập đến chủ đề Hội Chợ Hè, ngài nói Hội Chợ Hè năm nay có chủ đề Hội Chợ Hè Hy Vọng với mục tiêu đạt được ước mong là toàn thể gia đình mong muốn xây ngôi nhà thờ mới một cách khang trang. Nhìn 2 câu đối trên sân khấu: Hè Hy Vọng giáo xứ đồng tâm đóng góp công sức- Xuân tươi sắc Thiên Chúa chúc phúc khởi công Thánh Đường”, ngài nói tiếp : giáo xứ đang có kế hoạch đề ra mức tài chánh của giáo xứ đến tháng 3 năm 2022 làm sao đạt được 3 triệu 400 ngàn để chúng ta có đủ 13 triệu, như thế Tòa Giám Mục sẽ cho vay thêm 13 triệu và việc xây nhà thờ sẽ được khởi công khi mùa xuân tươi sắc đến. Chúng ta cùng cầu nguyện và cùng nhau quyết tâm đóng góp để đạt được thành quả này. Nhân

dịp này, ngài ngỏ lời cảm ơn tất cả thiện nguyện viên đã dấn thân phục vụ những ngày Hội Chợ và cùng tạ ơn Chúa đã cho chúng ta có những ngày Hội Chợ được khá tốt đẹp “

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Đông đảo giáo dân từ nhiều cộng đoàn bạn cũng đã hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay. Gần một ngàn rười giáo hữu đã tham dự Thánh Lễ dưới ánh nắng mặt trời tương đối dễ chịu dù khi gần xế trưa. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ một lần nữa ân cần cảm ơn hai Hội Đồng, các Giáo Đoàn, các thiện viên trong các giáo đoàn, hội đoàn đã tham gia vào các công tác giúp cho ba ngày Hội Chợ đạt được thành quả tốt đẹp như các nhóm phụ trách các gian hàng, ban xe kiệu, ban dựng lều, ban làm sân khấu, ban làm cổng chào, ban quay phim chụp hình, các nhóm văn nghệ trong các đoàn thể, các em Thiếu Nhi Thánh Thể, trường Việt Ngữ Đắc Lộ. Tất cả đã dấn thân phục vụ góp một bàn tay trong những ngày Hội Chợ được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả.

Sau Thánh Lễ, sinh hoạt Hội Chợ của ngày cuối trở nên nhộn nhịp tại các gian hàng ẩm thực với những món ăn quê hương ba miền Trung Nam Bắc. Chương trình văn nghệ của các Hội Đoàn phụ trách được bắt đầu lúc 1 giờ và với chương trình đặc biệt của ca sĩ Mai Thiên Vân.

Mai Thiên Vân đã tạo nên bầu khí nhộn nhịp đầy sinh động của ngày bế mạc Hội Chợ qua những pha kêu gọi khán giả hiện diện ủng hộ mua vé số để đóng góp tài chánh hướng đến việc xây dựng nhà thờ mới. Hội Chợ kết thúc vào lúc 5 giờ với cuộc xổ số Hội Chợ. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho gia đình giáo xứ.

Nguyễn An Quý